

ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **638**/UBNDT-CSDT

V/v trả lời đồng chí Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bộ trưởng Bộ VH-TDL

Hà Nội, ngày **27** tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản của Đồng chí đề nghị giải quyết kiến nghị của Cử tri tỉnh Kon Tum trong việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Dân tộc xin trả lời như sau:

1. Về quy định của các văn bản pháp luật và tổ chức định vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum:

- Theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011, tại Điều 4 quy định: “*Vùng dân tộc thiểu số là địa bàn có đông các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng...*”.

- Theo Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ, tại điểm a) mục 8 quy định: “*Xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là các xã, thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ 15% trở lên*”.

- Theo Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tại Điều 2 quy định đối tượng áp dụng là các xã, thôn có từ 15% số hộ dân tộc thiểu số trở lên.

Như vậy, Tỉnh Kon Tum tổ chức phân định các xã, thôn theo trình độ phát triển đối với các xã, thôn có từ 15% số hộ dân tộc thiểu số trở lên là đúng theo quy định của các văn bản pháp luật. Theo đó, Tỉnh có 92/102 xã có đủ điều kiện để đưa vào phân định, bao gồm: 35 xã khu vực I, 5 xã khu vực II và 52 xã khu vực III.

Đối với 10 xã còn lại do không đủ tiêu chí về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nên không tổ chức phân định đối với xã, bao gồm: huyện Đắk Hà (1 thị trấn và 1 xã), TP. Kon Tum (7 xã, phường) và huyện Sa Thầy (1 xã). Tuy nhiên, 10 xã nêu trên được rà soát tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số đến thôn. Kết quả có 10 thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên 15%, trong đó có 1 thôn (thuộc thị trấn Đắk Hà) được xác định là thôn đặc biệt khó khăn.

2. Về thụ hưởng các chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số:

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số (theo quy định của Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020):

+ Trường hợp sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn: được Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng; tạo sinh kế; phát triển nguồn nhân lực và các chính

sách đảm bảo an sinh xã hội cho con người tiếp cận các dịch vụ cơ bản, từng bước thu hẹp khoảng cách so với vùng phát triển.

+ Trường hợp sinh sống tại các xã khu vực II: Nhà nước hỗ trợ tạo sinh kế, đầu tư bổ sung một phần hạ tầng còn thiếu hụt, chủ yếu là thực hiện các chính sách đối với con người.

+ Trường hợp sinh sống tại xã khu vực I: Cơ bản để thực hiện chính sách đối với con người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn không thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Hiện nay vẫn được thụ hưởng các chính sách đối với con người, ngoài ra còn đang thụ hưởng các chính sách đầu tư, hỗ trợ từ các Chương trình, dự án khác, như Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số (hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, ưu tiên điểm đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số).

Như vậy, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã, thôn không tổ chức phân định theo trình độ phát triển vẫn được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước, trừ các chính sách đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc về kiến nghị của Cử tri tỉnh Kon Tum. Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp thu, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn 10 xã nói trên hiểu rõ về quy định và những chính sách tiếp tục được thụ hưởng, tránh tình trạng băn khoăn, lo lắng như hiện nay.

Qua đây, Ủy ban Dân tộc trân trọng cảm ơn Đồng chí đã kịp thời phản ánh kiến nghị của Cử tri và kính mong Đồng chí tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc và các mục tiêu mà Nghị quyết 88/2019/QH14, Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn Đồng chí! ✎

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT, CSDT. ✎

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Hầu A Lệnh